

หนังสือพิมพ์  
**เชียงใหม่**  
www.chiangraitime.com  
สื่อสร้างสรรค์ เพื่อการตัดสินใจ



# ตอกย้ำ AEC คนไทยต้องปรับ มุมมองใหม่ 4 ทศวรรษน้ำโขงชี้ ชาติเพื่อนบ้านไปไกลกว่าที่คิด

การพูดถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในเวลานี้ ต้องยอมรับว่า “เชียงใหม่” แม้จะเป็นเพียงพื้นที่และประชากรส่วนเล็กๆในพื้นที่ 10 ชาติจากกลุ่มประเทศอาเซียน แต่จากสภาพภูมิศาสตร์กลับเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ที่จะไม่กล่าวถึงจังหวัดเชียงใหม่ในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งในช่วงเวลาของการนับถอยหลังสู่ AEC ในปี 2558

ด้วยความโดดเด่นทางภูมิศาสตร์ในวันนี้ ทำให้ทุกภาคส่วนต่างมุ่งโฟกัส “เชียงใหม่” เพื่อเป็นเวทีทางความคิดและการแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับ คือ “ผล” ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในทางบวกและลบก็ตาม แต่ในฐานะของคนพื้นที่ชายขอบย่อมต้องได้รับผลนั้น โดยตรงก่อน คนในพื้นที่ชั้นในของประเทศอย่างแน่นอน

อีกหนึ่งเวทีสัมมนาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “ข้ามโขงสู่อีซี 2015” มีคณะผู้สนใจและนักศึกษาเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก ขณะที่วิทยากรที่เข้าร่วมสัมมนา ต่างก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี (Asean Economic Community) โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกัน เช่น นายวิฑูรย์ ศรีวิหค เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม และนายพิษณุ สุวรรณะชญ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ขณะที่นายสมปอง

สงวนบรรพ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา คิดถวายเป็นโอกาสให้ข้อมูลผ่านจอวิดีโอเข้าไปยังการสัมมนาแทน โดยมีนายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการสัมมนา โดยเน้นประเด็นเรื่องความพร้อมของประเทศต่างๆ ต่อการเข้าสู่การเป็นเออีซีในปี 2558

“ในอดีตมุมมองของคนไทยหรือคนภายนอกพม่า จะมองพม่าว่าเป็นดินแดนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและการทหาร มีการเรียกร้องสิทธิประชาธิปไตย โดย อองซาน ซูจี ขณะที่ทางด้านเศรษฐกิจถูกมองว่า มีความล่าช้า เพราะการปิดประเทศและถูกคว่ำบาตรจากนานาชาติ จึงทำให้ประชาชนยากจน แต่สภาพปัจจุบัน ยืนยันว่าได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว และคนไทยคงต้องปรับเปลี่ยนมุมมองต่อพม่ากันใหม่หมด เพราะการเมืองในพม่าได้พัฒนาเข้าสู่ประชาธิปไตยมากขึ้น มีการปฏิรูปการเมือง การปกครองและเสรีภาพมากขึ้น” นายพิษณุ สุวรรณะชญ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า และว่า ที่เห็นเป็นรูปธรรมคือในพม่ามีสถานีโทรทัศน์หลักจำนวน 6 สถานี เท่าประเทศไทย และจากเดิมสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งคนไทยรู้จักกันดีเพียงฉบับเดียว คือนิวไลท์ออฟเมียนมาร์ แต่ปัจจุบันตามท้องตลาดมีหนังสือพิมพ์กว่า 100 ฉบับ และมีความหลากหลายทุกรูปแบบ ตั้งแต่การเมืองถึงบันเทิง นั่นก็เป็นหนึ่งชี้ให้เห็นถึงภาพการ